

T

ước khi sắp xếp, thành phố có 366 tổ dân phố của 10 phường, 2 xã với trên 50.300 hộ. Theo kế hoạch, 10/10 phường dự 308/366 tổ dân phố phải sáp nhập theo quy định. Số tổ dân phố tiến hành sáp nhập là 336/366. Dự kiến, sau sáp nhập thành phố còn 151 tổ dân phố, giảm 215 tổ dân phố. Bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố cho biết: Để thực hiện thành công mục tiêu sáp nhập, UBND thành phố, tổ công tác thành phố đã ban hành 10 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sáp nhập tổ dân phố, bảo đảm quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện. Thường trực UBND thành phố cũng thường xuyên theo dõi, nắm tình hình thực hiện tại các địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh tại cơ sở. Phòng Nội vụ tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho lãnh đạo, công chức phường thực hiện tốt công tác tổng hợp hồ sơ sáp nhập. Tại các phường tiến hành rà soát số nhân khẩu, hộ khẩu của từng tổ dân phố; xác định ranh giới từng tổ dân phố và xác định những tổ dân phố thuộc diện phải sáp nhập theo nguyên tắc, khung tiêu chí đã quy định. Đây là công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc sáp nhập tổ dân phố, tạo sự đồng

Đồng thuận trong sáp nhập tổ dân phố

Sáp nhập tổ dân phố là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng ở địa phương. Thực hiện chủ trương trên, Thành ủy, UBND thành phố Thái Bình tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai với lộ trình thích hợp, tạo được sự thống nhất, đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền và người dân.



Cán bộ tổ dân phố tuyên truyền cho người dân về chủ trương sáp nhập.

thuận cao trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, các phường triển khai họp tổ dân phố lấy ý kiến cử tri thông qua để án sáp nhập tổ dân phố.

Thực hiện chủ trương sáp nhập tổ dân phố, Đảng ủy, UBND phường Kỳ Bá đã sớm triển khai kế hoạch, để án sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn. Mọi

công tác chuẩn bị cho việc sáp nhập tổ dân phố đang được cấp ủy, chính quyền phường triển khai bảo đảm đúng quy trình và quy định về tiến độ. Theo đề án,

sau sáp nhập phường Kỳ Bá dự kiến sẽ giảm từ 52 tổ dân phố xuống còn 22 tổ dân phố. Trong đó, tổ dân phố sau sáp nhập có số hộ thấp nhất dự kiến là 200 hộ, tổ dân phố có số hộ nhiều nhất là 390 hộ. Để thực hiện được phương án sáp nhập trên, Đảng ủy, UBND phường đã thành lập Ban Chỉ đạo sáp nhập tổ dân phố của phường; tổ chức hội nghị cán bộ lựa chọn phương án phù hợp nhất để thực hiện việc sáp nhập. Chỉ đạo Đảng ủy thành phố, UBND thành phố, UBND huyện Thường trực phường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, kể về bằng rôn, khẩu hiệu, biển tường trên địa bàn; in sao băng đĩa nội dung tuyên truyền kế hoạch của tỉnh, thành phố, của phường phát cho các tổ dân phố để tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của khu dân cư, tổ dân phố với tần suất tuyên truyền ngày 3 buổi, bắt đầu từ ngày 20/6. Ông Phạm Văn Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Bá cho biết: Thực hiện kế hoạch của thành phố về sáp nhập tổ dân phố, UBND phường tổ chức họp để thông báo và đưa ra phương án thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Phường tổ chức hội nghị với cử tri từng tổ, vừa để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, vừa kịp thời giải quyết những vướng mắc, bàn khoản từ phía người dân. Phường

Kỳ Bá đã hoàn thành việc lấy ý kiến của các hộ dân, đại diện các hộ dân ở tổ dân phố về phương án sáp nhập. Qua việc lấy ý kiến đã có nhân dân trên địa bàn phường đã đồng tình ủng hộ chủ trương sáp nhập của tỉnh, thành phố và của phường. Hiện nay, Ban Chỉ đạo sáp nhập tổ dân phố của phường đang tập trung hoàn thiện việc tổng hợp phương án, thống nhất và đưa ra trình tại kỳ họp thứ tám HĐND phường. Theo ông Trần Bài, Tổ trưởng tổ 16 phường Kỳ Bá, tại buổi họp dân ngày 25/6, 100% các hộ dân tham dự nhất trí cao việc sáp nhập tổ dân phố. Điều này đã khẳng định việc sáp nhập tổ dân phố là chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của địa phương; đồng thời góp phần thu gọn đầu mối, tinh giản số lượng người hoạt động không chuyên trách, giảm chi ngân sách nhà nước.

Với sự chỉ đạo tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống phường, tổ dân phố và sự đồng thuận của người dân, đến nay kế hoạch sáp nhập tổ dân phố đang được triển khai đúng lộ trình; phần đầu hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri thông qua để án sáp nhập tổ dân phố trước ngày 10/7/2019; hoàn thiện hồ sơ, trình UBND thành phố trước ngày 25/7/2019.

MINH NGUYỆT

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN HUNG HÀ BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

60 học viên là đảng viên mới đến từ các tổ chức cơ sở đảng trong huyện được học tập các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức và phần đầu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.

TRUC LANH (Đài TTTH Hưng Hà)

VŨ THƯ HƠN 1 TỶ ĐỒNG GIÚP 227 PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP

Từ đầu năm đến nay, các cấp hội liên hiệp phụ nữ huyện Vũ Thư đã vận động chị em tương trợ giúp nhau vốn, giống để phát triển kinh tế với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng cho 227 phụ nữ khởi nghiệp.

Bình quân 7 hội viên phụ nữ giúp 1 chị em. Đặc biệt, để giúp những chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, các hội viên còn đóng góp 23 chỉ vàng, 847 con giống, 2.000 cây giống, 53 tấn phân bón và 90 ngày công lao động... Điển hình là Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã Hồng Lý, Bách Thuận, Duy Nhất... Ngoài ra, các nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quản lý tốt, phát huy hiệu quả với tổng dư nợ đến hết tháng 6/2019 đạt trên 139 tỷ đồng cho 4.853 hội viên vay ưu đãi.

LÊ TRUNG (Đài TTTH Vũ Thư)

HỖ TRỢ 500 CON NGAN GIỐNG CHO ĐOÀN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH TẾ



Bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát đã làm chết hàng trăm con lợn của các thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế, trong đó có đoàn viên Trần Văn Phóng, xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình). Để giúp đoàn viên Trần Văn Phóng vượt qua khó khăn, ổn định kinh tế, đồng thời có thêm những kiến thức, kinh nghiệm thay đổi phương thức sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi và phát triển kinh tế, Đoàn Thanh niên thành phố Thái Bình phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Vũ Đông hỗ trợ 500 con ngan giống cho anh Trần Văn Phóng phát triển kinh tế, tổng trị giá trên 5 triệu đồng.

Đây là chương trình nhằm tiếp sức, hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên nông thôn lập thân, lập nghiệp của Đoàn Thanh niên thành phố. Qua đó không chỉ giúp đoàn viên thanh niên có điều kiện phát triển kinh tế mà còn xây dựng và nhân rộng mô hình hay, hiệu quả để công tác đoàn tại địa phương ngày càng phát triển vững mạnh.

BÍCH HẠNH (Đài TTTH thành phố)

B

ồi dưỡng học sinh giỏi là nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng nhân tài. Vì vậy, ngành Giáo dục huyện Vũ Thư luôn chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi. Kết quả, tỷ lệ học sinh của huyện đạt giải trong các cuộc thi, kỳ thi các cấp có sự chuyển biến rõ rệt.

Trường THCS thị trấn Vũ Thư nhiều năm liền duy trì danh hiệu "Tiên tiến xuất sắc", là đơn vị điển hình trong các mặt công tác, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi. Hàng năm, nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, chỉ đạo thực hiện đúng, đủ chương trình và quy chế chuyên môn; tích cực đổi mới nội dung, hình thức soạn bài, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, khai thác và sử dụng tốt thiết bị dạy học, khuyến khích các tổ chuyên môn và giáo viên tự làm đồ dùng dạy học... Năm học vừa qua, toàn trường có 42 học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, trong đó có 5 giải nhất, 11 giải nhì, 26 giải ba và khuyến khích. Riêng môn Sinh học, 6 em trong đội tuyển đều đạt giải, trong

VŨ THƯ NÂNG CAO CÔNG TÁC PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI



Học sinh Trường THCS Vũ Hội (Vũ Thư) trong giờ học.

Ảnh: LAN ANH

đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 1 giải khuyến khích. Cô giáo Nguyễn Thị Mai Sen, giáo viên môn Sinh học, Trường THCS thị trấn Vũ Thư chia sẻ: Nhiều năm liền, cô được nhà trường giao nhiệm vụ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Sinh học. Đây là vinh dự nhưng cũng là công việc

khá nặng nề. Để giúp các em đạt thành tích cao nhất, tôi luôn sáng tạo trong cách dạy học, gắn gũi với học sinh, tìm các phương pháp đơn giản, hiệu quả, giúp học sinh dễ tiếp thu, nhớ lâu, hình thành cho các em những kỹ năng cần thiết để giải quyết được nhiều dạng bài tập liên quan.

Năm học vừa qua, Trường Tiểu học và THCS Việt Hùng mới thực hiện sáp nhập, tuy nhiên không vì thế mà chất lượng giáo dục mãi nhụt của nhà trường bị giảm so với những năm trước. Thầy giáo Nguyễn Phú Khánh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Xác định học sinh giỏi là yếu tố

quan trọng để nâng cao uy tín, vị thế của Trường nên trong những năm qua, nhà trường luôn quan tâm đến mới công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp; khuyến khích giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Đồng thời tăng cường giao lưu trao đổi chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm về phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi với các trường bạn; khuyến khích giáo viên sưu tầm tài liệu bồi dưỡng hay, tích lũy các đề thi học sinh giỏi để cùng trao đổi trong các buổi sinh hoạt chuyên môn hoặc chuyên đề; tích cực đổi mới cách dạy, cách học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, giúp học sinh có phương pháp tự học hiệu quả... Đặc biệt, nhà trường vận động các lớp nuôi heo đất khuyến học. Hàng năm, sử dụng số tiền thu được để hỗ trợ các em học sinh nghèo vượt khó, mặt khác, trích một phần nhỏ để khen thưởng cho những em đạt thành tích cao trong học tập. Thầy giáo Nguyễn Phú Khánh cho biết thêm: Phần thưởng tuy nhỏ nhưng em này nhìn em kia, lấy đó làm động lực phấn đấu để đạt được những thành tích cao hơn trong học tập.

Nhà giáo Vũ Minh Quyết, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư cho biết: Năm học 2018 - 2019, công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS huyện Vũ Thư được tổ chức đồng thời ở cả 3 tuyến: trường, cụm trường và huyện nhằm phát huy tối đa trí tuệ, năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên cũng như hệ điều kiện cơ sở vật chất của các trường học trong huyện. Kết thúc năm học, toàn huyện có 1.484 học sinh cấp THCS đạt học sinh giỏi cấp huyện. Vũ Thư xếp thứ 3 toàn tỉnh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 9. Trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh, huyện Vũ Thư có 4 dự án đạt giải với 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải tư. Với sự nỗ lực của thầy và trò, chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trên địa bàn huyện đã có những bước tiến vượt bậc so với nhiều năm trước. Đồng thời, khẳng định vị thế của huyện trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Ths TRẦN THỊ DUYÊN (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)

L

iên tục nhiều năm qua Đảng bộ xã Đông La (Đông Hưng) được công nhận là đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Kết quả đó khẳng định nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chi bộ thôn Cổ Dưng 2, xã Đông La hiện có 32 đảng viên. Đây là một trong những chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ xã. Hàng năm, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 15%, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để có được kết quả đó, Chi bộ luôn coi trọng và đề cao vai trò của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Mai Thanh Lãng, Bí thư Chi bộ cho biết: Bên cạnh việc xây dựng quy chế sinh hoạt, chúng tôi phân công đảng viên phụ trách từng hộ gia đình, đan xen giữa đảng

ĐÔNG LA XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

viên hưu trí sinh hoạt tại chi bộ và đảng viên đang công tác về sinh hoạt đảng ở nơi cư trú. Kết quả thực hiện nhiệm vụ là căn cứ bình xét đảng viên trước Chi bộ một cách công khai. Vì thế, bất kể đêm hay ngày cứ có việc xảy ra là chúng tôi đều xuống ngay giải quyết, hòa giải trực tiếp, không để mất đoàn kết ở khu dân cư.

Chi bộ thôn Đông Vi hiện có 69 đảng viên, trong đó 49 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Một trong những điểm mấu chốt xây dựng chi bộ mạnh về mọi mặt là việc duy trì sinh hoạt chi bộ nền nếp, đúng hướng dẫn của cấp trên. Đồng chí Bùi Phú Đoàn, Bí thư Chi bộ cho biết: Chi bộ chia nội dung sinh hoạt hàng tháng làm 2 phần: phần học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh và phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước gắn với thực tiễn địa phương, chỉ rõ mặt được, chưa được, nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục. Trong các cuộc họp chi bộ, nhiều đảng viên tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến tích cực, chất lượng, tâm huyết. Trên cơ sở các ý kiến đó, đồng chí Bí thư Chi bộ sẽ tổng hợp và định hướng cho đảng viên để tháng sau hiệu quả công việc sẽ cao hơn tháng trước.

Đảng bộ xã Đông La hiện có 385 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ, trong đó có 7 chi bộ thôn. Năm 2019 có 98,4% đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân theo quy định. Năm 2018, Đảng bộ xã có 90,9% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ,

trong đó 16,5% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2/12 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 9/12 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2018, Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen. Đồng chí Bùi Văn Khả, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để đạt được kết quả đó, ngoài việc thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ và phân công công tác cho đảng viên theo yêu cầu nhiệm vụ với tinh thần đúng người, đúng việc, Đảng ủy xã luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, tập trung sâu vào công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức. Hàng năm, Đảng ủy xã còn tổ

chức kiểm tra 4 chuyên đề về các lĩnh vực: ngân sách, đất đai, tài chính và thương binh, xã hội - là những lĩnh vực nhạy cảm, nhân dân quan tâm. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XII), từ đó tạo chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng lên, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, làm rõ trách nhiệm của tập thể, lãnh đạo chủ chốt, nhất là người đứng đầu trong những vấn đề còn tồn tại, gắn với cam kết trách nhiệm, lộ trình khắc phục,

sửa chữa cụ thể. Qua kiểm điểm chi từ một số tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra hướng khắc phục.

Trong phát triển kinh tế, hiện nay Đông La có cụm công nghiệp rộng 98ha, có 60 công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đầu tư vào sản xuất, thu hút gần 4.000 lao động, trong đó lao động địa phương chiếm trên 50%. Xã có 4 làng nghề được UBND tỉnh công

nhận. Năm 2014, Đông La đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 46,3 triệu đồng/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,57%.

Nhờ triển khai đúng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu nên nhiều năm liền Đảng bộ xã Đông La được công nhận là đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thời gian tới, Đảng bộ xã sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

THU HIỀN



Mô hình đường hoa phụ nữ góp phần làm đẹp xóm làng.